



บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

ส่วนงาน รทส.(โทร 1035)
ที่ รทส. 368/2567

30 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบที่ 2

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด จำนวน 3 หน้า

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
โดยใช้หัวข้อกระบวนการทำงาน/โครงการตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและ
กรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
รทส. จึงขอนำส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 โดยรายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวพัฒน์นรี โคดคำ)

หัวหน้าฝ่ายสายงานบริหารงานทั่วไป

และ รักษาการผู้จัดการ รทส.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

ลงชื่อ นางสาวกัญภัทร เรืองโรจนกร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

เบอร์โทร 02-131-1035

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จ้างบริษัทบริการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ 5 : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จ้างบริษัทบริการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว

การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ

Link เผยแพร่ :

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	มาตรการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)	จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) http://www.suvarnabhumihotel.co.th/news/detail/33

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำราคากลาง	เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงและแหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	มาตรการจัดทำราคากลาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
การบริหารสัญญาและการตรวจรับ	การตรวจรับไม่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อช่วยตรวจรับงานทั้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการบริหารจัดการและ มาตรการควบคุมการตรวจรับงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ